

Tổng Giám đốc Toàn cầu của Microsoft đến thăm và làm việc tại DTU

Ngày 9/6/2014, Tổng Giám đốc Toàn cầu về Phát triển Nền tảng và Lập trình của Microsoft - Joe Wilson sẽ cùng đoàn lãnh đạo cao cấp của Tập đoàn Microsoft đến thăm và làm việc tại Đại học Duy Tân. Ông Joe Wilson sẽ tham gia Khai trương Trung tâm Sáng tạo Microsoft tại số 3 Quang Trung và chia sẻ chiến lược phát triển Công nghệ Thông tin của Tập đoàn Microsoft với sinh viên Duy Tân và lãnh đạo các công ty phần mềm.



Ông Joe Wilson - Tổng Giám đốc Toàn cầu của Microsoft

Là người lãnh đạo cao nhất trong lĩnh vực Phát triển Nền tảng và Lập trình của một tổ chức trải dài trên hơn 100 quốc gia, Joe Wilson chịu trách nhiệm tuyển mộ nhân tài, hợp tác với các nhà cung cấp phần mềm độc lập, chiêu mộ hàng triệu khách hàng và đối tác mỗi năm nhằm xây dựng các ứng dụng trên nền tảng Microsoft. Một số ứng dụng tiên tiến nhất trên các thị trường Windows, Window Phone và Azura cho tiêu dùng và thương mại do Joe Wilson cùng các kỹ thuật viên tài năng thực hiện được cả thế giới chào đón và sử dụng.



Phạm Văn Thu (ở giữa) - Sinh viên Duy Tân đoạt giải Nhất

HACKATHON 2014 Khu vực miền Trung

Joe Wilson lấy bằng Thạc sĩ Quản trị và Tiếp thị tại Trường Đại học Webster ở St. Louis, Bang Missouri, Mỹ và bằng cử nhân Anh văn tại Đại học Memphis, Bang Tennessee. Ông luôn có cảm hứng khi làm việc với sinh viên, các đối tác công nghệ mới. Joe Wilson cũng đồng thời là Nhà văn, Nhạc sĩ và là một người đam mê thể thao.

Tháp tùng Joe Wilson trong chuyến thăm Đại học Duy Tân sắp tới có ông Said Zahedani - Giám đốc bộ phận phát triển Lập trình viên và Nền tảng, Microsoft, châu Á & Thái Bình Dương, ông Francis Nguyễn Tuấn Anh - Giám đốc bộ phận phát triển Lập trình viên và Nền tảng, Microsoft Việt Nam, ông Jason Nadal - Cán bộ phát triển doanh nghiệp toàn cầu cao cấp, ông Andrey Terekhov - Cán bộ phát triển nền tảng, châu Á Thái Bình Dương. 2 lãnh đạo cấp cao của Microsoft là Francis Nguyễn Tuấn Anh và ông Said Zahedani đã sát cánh và hỗ trợ trong suốt Cuộc thi HACKATHON 2014 do Đại học Duy Tân và Tập đoàn Microsoft phối hợp tổ chức lần đầu tiên tại miền Trung từ 17-18/5/2014. Tại cuộc thi, sinh viên Phạm Văn Thu - Đại học Duy Tân đã đoạt giải Nhất mảng Windows Phone 8 với sản phẩm Road Construction. Ngay sau cuộc thi, sản phẩm Road Construction đã được gửi đến Microsoft thẩm định để trao giải trong vòng Quốc tế. Đội thi có phần mềm được đánh giá tốt nhất ở vòng Quốc tế sẽ nhận được một chuyến du lịch đến Hoa Kỳ trong năm 2014 và đội đoạt giải Nhì sẽ nhận phần thưởng giá trị 10.000 USD.

(Truyền Thông)